

BRR ออลงทุนหมื่นล.

สร้าง 2 โรงงานน้ำตาล ดึงญี่ปุ่น/จีนร่วมทุน ลดเสี่ยงราคาสินค้า

โพสต์ทูเดย์ - BRR ลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ขยายโรงงานน้ำตาลอีก 2 แห่ง ดึงจีน-ญี่ปุ่นผู้ส่งออกและใช้น้ำตาลร่วมทุน ลดความผันผวนของราคา

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทจะลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยอีก 2 แห่ง ใช้เงินลงทุนแห่งละ 5,000 ล้านบาท รวม 1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา ร่วมทุนกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่นและจีน 2-3 ราย เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลหรือมีธุรกิจที่ใช้น้ำตาล เพื่อลดความเสี่ยงจากการส่งออกที่ราคาขึ้นอยู่กับตลาดโลก คาดว่าจะชัดเจนหลังจากการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จใน 1-2 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตรผู้ผลิตปิโตรเลียมเพื่อลงทุนโรงงานผลิตเอทานอล กำลังผลิต 1.5-2 แสนลิตร/วัน มูลค่า 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี 2562 หลังจากที่ทำ EIA เสร็จสิ้น

สำหรับแนวโน้มผลดำเนินงานไตรมาส 2 จะดีกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 41.50 ล้านบาท แม้ปริมาณการขายจะต่ำกว่างวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากปีนี้บริษัทได้กำหนดราคาขายน้ำตาลแล้วที่ 23 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับราคาที่สูง ปัจจุบันราคาน้ำตาลตลาดโลกอยู่ในระดับ 15.6 เซนต์/ปอนด์

ขณะที่ในส่วนของกำลังผลิตน้ำตาลรอบฤดูกาลผลิตปี 2560/2561 คาดว่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ -2.8 ล้านตัน

อ้อย ลดลงจากที่คาดที่ 3 ล้านตันอ้อย เนื่องจากบริษัทจะนำอ้อยบางส่วนใช้ในการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก สำหรับรองรับการขยายตัวของโรงงานผลิตน้ำตาลในอนาคต และตั้งเป้าหมายปริมาณอ้อยเข้าหีบอยู่ที่ 3 ล้านตันภายในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562

กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ในส่วนการขยายกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (BRRGIF) มูลค่าราว 3,600 ล้านบาท ภายในเดือนก.ค.นี้ หลังการเดินสายให้ข้อมูลนักลงทุนให้ความสนใจสูง ซึ่งประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลจากกากอ้อย 2 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งแห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อยู่ที่ 16 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างเตรียมนำโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 3 ของบริษัท กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ เข้าร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าประเภท VSPP Semi-Firm จากภาครัฐ โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดประมูลในไตรมาส 3 นี้ ซึ่งโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ปัจจุบันจ่ายไฟฟ้าเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลอยู่แล้ว และมีความพร้อมเข้าร่วมประมูล หลังจากที่ได้เก็บใบอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบอยู่ที่ 2 หมื่นตันแล้ว

นอกจากนี้ ได้เลื่อนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์ กำลังการผลิต 1,000-1,200 ตัน/วัน มูลค่า 1,500 ล้านบาท จากเดิมจะก่อสร้างเสร็จสิ้นใน 5.ค.นี้ เพราะต้องศึกษาแนวโน้มมาร์จิ้นของน้ำตาลบริสุทธิ์ก่อน หลังคู่แข่งจากยุโรปผู้ผลิตน้ำตาลบริสุทธิ์รายใหญ่ของโลกกลับมาผลิตในปีนี้ ■